

# ด่วนที่สุด

ที่ กค 0417/ ว.๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท 10400

๓๐ มกราคม 2546

เรื่อง หลักเกณฑ์การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนและอัตราการเบิกค่าห้องและค่าอาหาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 47 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2541

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าห้องและค่าอาหาร กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน ในสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน นั้น

เนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษายาบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 ซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 และกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษายาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยภายใน กรณีสถานพยาบาลเป็นผู้วางฎีกาเบิกเงินเพื่อให้สถานพยาบาลถือปฏิบัติ ปรากฏว่า การคิดจำนวนวันนอนเพื่อเบิกเงินค่าห้องและค่าอาหาร ผู้ป่วยภายในของสถานพยาบาลจากเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล นั้น มีวิธีการแตกต่างกัน ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเบิกเงิน ดังนั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดความเป็นกลางและโปร่งใสเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษายาบาล กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง โดยกำหนดหลักเกณฑ์การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอน เพื่อเบิกเงินค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร หรือค่าห้องและค่าอาหาร และอัตราในการเบิกค่าห้องและค่าอาหาร ดังนี้

1. การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนเพื่อเบิกเงินค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร หรือค่าห้องและค่าอาหาร ให้นับตั้งแต่เวลาที่สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายในจนถึงเวลาที่สถานพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และระยะเวลาที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง นั้น นับได้เกินหกชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวันโดยให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารดังนี้

1.1 ค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร ให้เบิกได้ไม่เกินวันละ 200 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนวัน

1.2 ค่าห้องพิเศษ ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารได้ไม่เกินวันละ 600 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 13 วัน ส่วนที่เกินกว่านั้น ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บจากผู้มีสิทธิ เว้นแต่กรณีที่คุณคณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อำนวยการสถานพยาบาลแต่งตั้งวินิจฉัยว่าจำเป็นต้องรักษาเกินกว่า 13 วัน ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารได้ตามจำนวนวันที่คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองให้ เพื่อให้ประกอบการเบิกจ่าย

2. กรณีสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายในแล้ว ปรากฏว่าผู้ป่วยเสียชีวิตหรือมีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในวันแรกนั้น หากระยะเวลาที่สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายในจนถึงเวลาที่ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือเวลาที่สถานพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล นับได้ไม่เกินหกชั่วโมง ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารดังนี้

2.1 ค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร ให้เบิกได้ไม่เกิน 100 บาท


2.2 ค่าห้องพิเศษ ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารได้ไม่เกิน 200 บาท

ทั้งนี้ ให้สถานพยาบาลลงเวลาที่รับและจำหน่ายผู้ป่วยให้ชัดเจน

อนึ่ง กรณีสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายในแล้ว ปรากฏว่าผู้ป่วยกลับบ้านชั่วคราวโดยสถานพยาบาลมิได้มีการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล ห้ามสถานพยาบาลเบิกค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร หรือค่าห้องและค่าอาหารในช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยกลับบ้านชั่วคราวนั้น อัตราและหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับสำหรับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสมหมาย ภาษี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ

โทร. 0-2273-9561